

## รายการสินค้าและจำพวกของสินค้า

รายการสินค้า หมายถึง สินค้าแต่ละอย่างที่ระบุไว้ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 มาตรา 9 ได้กำหนดถึง คำขอจดทะเบียนหนึ่งคำอาจครอบคลุมสินค้าหลายรายการได้ แต่สินค้านั้นต้องอยู่ในจำพวกเดียวกัน

**จำพวกสินค้า** หมายถึง หมู่ของสินค้าที่แบ่งเป็นจำพวกโดยประกาศของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกตาม พ.ร.บ เครื่องหมายการค้า การจัดจำพวกสินค้า กระทรวงพาณิชย์จะถือตามแนวการจัดจำพวกสินค้าและบริการของ WIPO (World Intellectual Property Organization) ที่เรียกว่า International Classification of Goods and Services ในการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำขอจดทะเบียนต้องระบุรายการสินค้าและจำพวกสินค้าให้ถูกต้อง ในกรณีที่เครื่องหมายการค้าประสงค์จะจดทะเบียนไว้กับสินค้าหลายชนิดและบางชนิดถูกจัดไว้ต่างจำพวกกัน อาจจะเป็น 2 หรือ 3 จำพวก ผู้ขอจดทะเบียนจะต้องยื่นคำขอ 2 หรือ 3 คำขอ เพื่อจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปเดียวกันเนื่องจากคำขอหนึ่งคำขอ จะยื่นขอจดทะเบียนได้เฉพาะสินค้านั้นจำพวกเท่านั้น ผู้ขอจดทะเบียนควรระบุรายละเอียดของสินค้านั้นลงในคำขอจดทะเบียน เพื่อป้องกันปัญหาการจดทะเบียนไม่ชัดเจน และเครื่องหมายการค้าจะได้รับการคุ้มครองตามชนิดสินค้าอย่างถูกต้อง

จำพวกสินค้าทั้ง 34 จำพวก และจำพวกบริการ 11 จำพวก มีรายการประเภทสินค้าและบริการดังต่อไปนี้

## รายการจำพวกสินค้าและบริการ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 1

ผลิตภัณฑ์เคมีใช้ในอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึง การเกษตรกรรม การทำสวนและการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิตพลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่ง

ที่เตรียมขึ้นใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี สารเคมีใช้ในการ  
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดยึดใช้ในการอุตสาหกรรม

### รายการสินค้าจำพวกที่ 2

สี น้ำมันชักเงา แล็กเกอร์ สารกันสนิมและสารป้องกันการเสื่อมสภาพของไม้เนื้อ  
สี สารที่ทำให้สีติดแน่น เรซินธรรมชาติ แผ่นและผงโลหะที่ใช้ในงานสี งานตกแต่ง งาน  
พิมพ์ และงานศิลป์

### รายการสินค้าจำพวกที่ 3

สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อฟอกและสารอื่นที่ใช้ในการซักกรีด สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้ทำความ  
สะอาด ขัด ถูและลบรอย สบู่ เครื่องหอม หัวน้ำมันหอมระเหย เครื่องสำอาง น้ำยาใส่ผม  
ยาสีฟัน

### รายการสินค้าจำพวกที่ 4

น้ำมันและไขใช้ในอุตสาหกรรม สารหล่อลื่น สารประกอบใช้ดูดซับฝุ่นหรือทำ  
ให้ฝุ่นรวมตัว เชื้อเพลิง (รวมทั้งเชื้อเพลิงเครื่องยนต์) และวัสดุที่ใช้จุดไฟให้แสงสว่าง เทียน  
ไข ไม้ตะเกียง

### รายการสินค้าจำพวกที่ 5

สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้ในการรักษาโรค รักษาสัตว์และรักษาสุขภาพอนามัย สารทาง  
โภชนาการที่ดัดแปลงเพื่อใช้ในทางการแพทย์ อาหารสำหรับทารก ฝ้ายยางปิดแผล วัสดุ  
ใช้ตกแต่งแผล วัสดุใช้อุดฟัน จี๊ฟิ่งทันตกรรม ยาฆ่าเชื้อโรค สิ่งที่เตรียมขึ้นใช้กำจัดสัตว์ที่  
เป็นอันตรายต่อพืชหรือสุขอนามัย ยากำจัดเห็บรา ยากำจัดวัชพืช

### รายการสินค้าจำพวกที่ 6

โลหะธรรมดาและโลหะธรรมดาผสม วัสดุก่อสร้างทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างทำ  
ด้วยโลหะ วัสดุโลหะใช้ทำทางรถไฟ สายเคเบิลและลวด (ไม่ใช้กับไฟฟ้า) ทำด้วยโลหะ  
ธรรมดา เครื่องโลหะ วัสดุขนาดเล็กของเครื่องโลหะ ท่อและหลอดทำด้วยโลหะ ตู้นิรภัย  
สินค้าทำด้วยโลหะธรรมดาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สินแร่

### รายการสินค้าจำพวกที่ 7

เครื่องจักรและเครื่องมือจักรกล มอเตอร์และเครื่องยนต์ (ยกเว้นที่ใช้กับยานพาหนะทางบก) อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์ส่งกำลังของกำลังของเครื่องจักร (ยกเว้นที่ใช้ยานพาหนะทางบก) เครื่องมือจักรกลที่ใช้ในเกษตรกรรม เครื่องฟักไข่

### รายการสินค้าจำพวกที่ 8

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้มือ เครื่องตัดจิม อวูธประจำกาย มีดโกน

### รายการสินค้าจำพวกที่ 9

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การเดินเรือ การสำรวจ การไฟฟ้า การถ่ายภาพ การถ่ายทภาพยนตร์ เกี่ยวกับสายตา การชั่งตวงวัด การให้สัญญาณ การตรวจสอบการช่วยชีวิตและการสอน เครื่องบันทึก ส่งหรือทำซ้ำเสียงหรือภาพ เครื่องเก็บและส่งข้อมูลระบบแม่เหล็ก จานบันทึกเสียงหรือภาพ เครื่องขายของอัตโนมัติและเครื่องกลไกของเครื่องหยอดเหรียญ เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคำนวณ เครื่องประมวลผลข้อมูลและคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ดับเพลิง

### รายการสินค้าจำพวกที่ 10

เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ทางศัลยกรรม เวชกรรม ทันตกรรม และการรักษา สัตว์ แขน ขา ตา และฟันเทียม สิ่งที่ใช้ในการบำบัดรักษากระดูก วัสดุใช้ในการเย็บแผล

### รายการสินค้าจำพวกที่ 11

เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อให้แสงสว่าง ให้ความร้อน กำเนิดไอน้ำ ปรุงอาหาร ทำให้เย็น ทำให้แห้ง ระบายอากาศ ให้น้ำและสุขอนามัย

### รายการสินค้าจำพวกที่ 12

ยานพาหนะ เครื่องที่ใช้เพื่อการเดินทางโดยทางบก ทางอากาศ หรือทางน้ำ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 13

อาวุธปืน ยุทโธปกรณ์และเครื่องยิง วัตถุระเบิด ดอกไม้ไฟ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 14

โลหะมีค่าและโลหะมีค่าผสม สินค้าที่ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่าซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น อัญมณี หินมีค่า เครื่องและอุปกรณ์เกี่ยวกับการบอกหรือนับเวลา

### รายการสินค้าจำพวกที่ 15

เครื่องดนตรี

### รายการสินค้าจำพวกที่ 16

กระดาษ กระดาษแข็งและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งพิมพ์วัสดุใช้ในการเข้าเล่ม ภาพถ่าย เครื่องเขียน กาวใช้เป็นเครื่องเขียนหรือใช้ในครัวเรือน วัสดุที่ใช้ในงานศิลป์ แปรงทาสี เครื่องพิมพ์ดีดและเครื่องใช้ในสำนักงาน (ยกเว้นเฟอร์นิเจอร์) วัสดุใช้ในการเรียนการสอน (ยกเว้นเครื่องมือเครื่อง-ใช้) วัสดุพลาสติกใช้ในการหีบห่อ (ซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ไม้ ตัวพิมพ์ แม่พิมพ์

### รายการสินค้าจำพวกที่ 17

ยาง ยางกัตตะเพอซา ยางไม้ แอสเบสตอส ไมคาและสินค้าที่ทำจากวัสดุดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในจำพวกอื่น พลาสติกขึ้นรูปใช้ในการผลิต วัสดุใช้ในการหีบห่อ การอุดและใช้เป็นฉนวนท่อนอนที่ไม่ใช่โลหะ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 18

หนังฟอกและหนังเทียม และสิ่งที่ทำด้วยหนังฟอกหรือหนังเทียมที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น หนังสือตัว หีบและกระเป๋าเดินทาง ร่ม ร่มกันแดดและไม้เท้า เสื้อ บังเหียนและเครื่องอาบน

### รายการสินค้าจำพวกที่ 19

วัสดุก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ ท่อใช้ในการก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ แอสฟัลต์ น้ำมันดิน สิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ สิ่งก่อสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกที่ไม่ได้ทำด้วยโลหะ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 20

เฟอร์นิเจอร์ กระจกเงา กรอบรูป สินค้าทำด้วยพลาสติกที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่นและสินค้า (ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น) ที่ทำด้วยไม้ ไม้ก๊อก กกหรืออ้อ ใผ่ หวาย อ้อย เขาสัตว์ กระจุก งาช้าง กระจุกปลาฉลาม เปลือกหอย อัมพัน หอยมุก แร่เมียร์ซัมหรือสิ่งที่ใช้แทนวัสดุดังกล่าว

### รายการสินค้าจำพวกที่ 21

เครื่องใช้และภาชนะที่ใช้ในครัวเรือน (ที่ไม่ได้ทำหรือเคลือบด้วยโลหะมีค่า) ทีวี ฟองน้ำ แปรง (ยกเว้นแปรงทาสี) วัสดุที่ใช้ทำแปรง วัสดุทำความสะอาด ฝอยเหล็ก แก้ว/กระจก (ยกเว้นที่ใช้ในการก่อสร้าง) เครื่องแก้ว เครื่องเคลือบและเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น

### รายการสินค้าจำพวกที่ 22

เชือก สายป่าน ตาข่าย เต็นท์ ผ้าใบ ผ้าใบกันน้ำ ใบริโอ กระจอบและถุงที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น วัสดุ (ยกเว้นยางหรือพลาสติก) ใช้ทำเบาะหรือยัดไส้ วัสดุสิ่งทอที่เป็นเส้นใยดิบ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 23

ด้ายดิบและเส้นด้ายใช้ทำสิ่งทอ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 24

สิ่งทอและผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น ฝ้ายคลุมเตียงและผ้าปูโต๊ะ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 25

เครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย เครื่องสวมใส่เท้า เครื่องปกคลุมศีรษะ

### รายการสินค้าจำพวกที่ 26

ลูกไม้และผลิตภัณฑ์เย็บปักถักร้อย ริปบินและคินเงินคินทอง กระดุม ตะขอและห่วง เข็มหมุดและเข็ม ดอกไม้ประดิษฐ์

### รายการสินค้าจำพวกที่ 27

พรม เสื่อและเครื่องปูลาด พรมน้ำมันและวัสดุอื่นที่ใช้ปูพื้น สิ่งที่ใช้แขวนผนัง (ที่ไม่ใช่สิ่งทอ)

### รายการสินค้าจำพวกที่ 28

เครื่องเล่นเกมและของเล่น อุปกรณ์ยิมนาสติกและอุปกรณ์กีฬาที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สิ่งที่ใช้ประดับและตกแต่งต้นคริสต์มาส

### รายการสินค้าจำพวกที่ 29

เนื้อสัตว์ เนื้อปลา เนื้อสัตว์ปีก เนื้อสัตว์ล่า สิ่งที่ได้จากเนื้อสัตว์ ผลไม้และผักดองหรือเชื่อม ผลไม้และผักแห้ง ผลไม้และผักที่ปรุงสำเร็จ เยลลี่ แยม ผลไม้กวน ไข่ นม และผลิตภัณฑ์นม น้ำมันและไขมันที่ใช้รับประทาน

### รายการสินค้าจำพวกที่ 30

กาแฟ ชา โกโก้ น้ำตาล ข้าว มันสำปะหลัง สาเก กาแฟเทียม แป้งและสิ่งที่ทำจากธัญพืช ขนมอบัง เพลสตรีและขนมหวาน ไอศกรีม น้ำผึ้ง น้ำเชื่อม ยีสต์ ผงฟู เกลือ มัสตาร์ด น้ำส้มสายชู เครื่องปรุงรสหรือกลิ่น เครื่องเทศ น้ำแข็ง

### รายการสินค้าจำพวกที่ 31

ผลิตภัณฑ์และผลิตผลทางเกษตรกรรม สวนคร้าวและป่าไม้ที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น สัตว์มีชีวิต ผลไม้และผักสด เมล็ดพืช พืชและดอกไม้ อาหารสัตว์ มอลท์

### รายการสินค้าจำพวกที่ 32

เบียร์ น้ำแร่ น้ำอัดลมและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เครื่องดื่มรสผลไม้และน้ำผลไม้ น้ำเชื่อมหรือสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อใช้ทำเครื่องดื่ม

### รายการสินค้าจำพวกที่ 33

เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ยกเว้นเบียร์)

### รายการสินค้าจำพวกที่ 34

ยาสูบและอุปกรณ์ใช้ในการสูบ ไม้จิกไฟ

## รายการบริการ

### รายการบริการจำพวกที่ 35

การโฆษณา การจัดการธุรกิจ การบริหารธุรกิจ การจัดระบบสำนักงาน

### รายการบริการจำพวกที่ 36

การประกันภัย การคลัง การเงิน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

### รายการบริการจำพวกที่ 37

การก่อสร้าง การซ่อมแซม การบริการติดตั้ง

### รายการบริการจำพวกที่ 38

การสื่อสารและโทรคมนาคม

### รายการบริการจำพวกที่ 39

การขนส่ง การบรรจุภัณฑ์และคลังสินค้า ธุรกิจท่องเที่ยว

#### รายการบริการจำพวกที่ 40

การรับจ้างทำเกี่ยวกับวัสดุ

#### รายการบริการจำพวกที่ 41

การศึกษา การจัดฝึกอบรม ธุรกิจบันเทิง การจัดกิจกรรมกีฬาหรือวัฒนธรรม

#### รายการบริการจำพวกที่ 42

การบริการอาหารหรือเครื่องดื่ม การจัดที่พักชั่วคราว การรักษาพยาบาล การ  
สุขอนามัยและการเสริมสวย การบริการรักษาสัตว์ การบริการทางเกษตรกรรม การ  
บริการทางกฎหมาย การค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การเขียน  
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การบริการที่ไม่อยู่ในจำพวกอื่น

#### รายการบริการจำพวกที่ 43

การบริการด้านการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดหาที่พักชั่วคราว

#### รายการบริการจำพวกที่ 44

การบริการรักษาพยาบาล การบริการด้านสัตวแพทย์ การดูแลรักษาสุขอนามัย  
และความงามของมนุษย์หรือสัตว์ การบริการด้านการเกษตร การทำสวนและการป่าไม้

#### รายการบริการจำพวกที่ 45

การบริการทั่วไปตามความประสงค์ของบุคคลและสังคม การบริการรักษาความ  
ปลอดภัยแก่ทรัพย์สินและบุคคล

---